
สรุปผลการประชุม 
คณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
ครั้งที่ ๔ 

วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ณ  ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ CB 406 (หอ้งประชุมงบประมาณ) ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา   

________________ 
  

เมื่ อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว  นางมนพร  เจริญ ศรี  รองประธาน
คณะกรรมาธิการ คนที่ห้า ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้เชิญผู้แทนจากส านักนายกรัฐมนตรี  
เข้าชี้แจงรายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 

 
เรื่องที่พิจารณา 

มาตรา ๗ งบประมาณรายจ่ายของส านักนายกรฐัมนตรีและหน่วยงานในก ากับ 
๑. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
๒. กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  
๓. ส านักงบประมาณ  
๔. ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
๕. ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
๖. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 
ผลการพิจารณา 
 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี    ๖๑๙,๑๖๓,๓๐๐ บาท  

ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบรายละเอียดโครงการติดตามการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีรวมถึงนายกรัฐมนตรี 

ในสภาผู้แทนราษฎรต่อคณะรัฐมนตรีอย่างไร เนื่องจากไม่ได้รับความร่วมมือจากท่านรัฐมนตรีต่าง ๆ  
ในการมาตอบกระทู้ถามในสภาผู้แทนราษฎร ปัจจุบันระบบดังกล่าวด าเนินงานอยู่หรือไม่ 

- ขอทราบรายงานความเสี่ยงทางการคลังในรอบเดือนมีนาคม แต่น ามาเผยแพร่ในเดือน
มิถุนายน ซึ่งต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทางการเงินการคลังของรัฐ 
๒๕๖๑ แต่คณะรัฐมนตรีไม่ได้บรรจุวาระการพิจารณาเรื่องดังกล่าวเพราะสาเหตุใด 

- ขอทราบรายละเอียดการแบ่งอ านาจหน้าที่ระหว่างส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
กับส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อย่างไร  
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- ขอทราบรายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณภายหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติแล้ว  
เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง แต่เรื่องดังกล่าวตกไปหรือไม่มีความคืบหน้า ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมี
วิธีด าเนินการติดตามอย่างไรต่อไป 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีโครงการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ าจังหวัดหนองบัวล าภู ซึ่งจึงมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  

๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ให้หน่วยงานจัดท าข้อเสนอโครงการดังกล่าวเสนอของบประมาณปี ๒๕๖๗  
ตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งมติคณะมนตรีขอให้ทางส านักงบประมาณ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่ช่วยตรวจสอบการกลั่นกรองความเหมาะสมและความคุ้มค่า 
ของงบประมาณ 

- กรณีการปรับปรุงอาคารครุภัณฑ์ที่ท าเนียบรัฐบาลที่ในส่วนนี้ภารกิจทั้งหมด อยู่ที่ส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบ 

- กรณีระบบติดตามการตั้งกระทู้ถามของสภาผู้แทนราษฎรต่อท่านนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 
ซึ่งระบบนี้อยู่ในความรับผิดชอบของส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อย่างไรตามในการประชุม
คณะรัฐมนตรีในสัปดาห์ที่ผ่านมามีวาระของสภาผู้แทนราษฎร รัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมรายงาน
วาระสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงกระทู้ถามต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นั้น มอบหมายรัฐมนตรีไปชี้แจง
หรือไปตอบกระทู้ ซึ่งท่านรัฐมนตรีและท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ก าชับให้รัฐมนตรีให้ความ
ร่วมมือในการตอบกระทู้สภาผู้แทนราษฎร 

- กรณีรายงานความเสี่ยงทางการคลัง เสนอต่อคณะรัฐมนตรีล่าช้ากว่าก าหนด  เนื่องจาก 
มีการปรับคณะรัฐมนตรี และปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง ตามกระบวนการจึงต้องส่งเรื่อง
คืนรัฐมนตรี เพ่ือให้รัฐมนตรีท่านใหม่ยืนยันในเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี หลังจากนั้นจะมีการถาม
ความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงท าให้เรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีล่าช้ากว่าที่ก าหนด 

- กรณีการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรขอหารือร่วมกับส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ตามข้อเสนอแนะ และที่ผ่านมาการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรมุ่งเน้นการลงพ้ืนที่ เมืองรอง  
เช่น จังหวัดหนองบัวล าภู จังหวัดระนอง  

- กรณีภารกิจติดตามขับ เคลื่อนนโยบายรัฐบาลทางส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
และส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีภารกิจแตกต่างกัน ในส่วนนี้ท างานร่วมกันบูรณาการร่วมกันโดยมี
การตั้งคณะท างานในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยมีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีจะติดตามในเรื่องของข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรี  ที่สั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ในส่วนของส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะติดตามในเรื่องข้อสั่งการของท่านนายกเวลาลงพ้ืนที่  
และในส่วนของโครงการท่ีเกิดจากการจดัประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรทางส านกังบประมาณกบัส านกังาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบ 
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- กรณีการจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ๑ ปี ประมาณ ๓๐๐ ,๐๐๐ ราย แบ่งออกเป็น 
ชั้นสายสะพาย ๑๔,๐๐๐ ราย ซึ่งชั้นสายสะพายได้รับการจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครบตามรายชื่อ
ที่ได้และในส่วนของชั้นต่ ากว่าสายสะพาย เนื่องจากว่ามีงบประมาณจ ากัด จึงมีการจัดสรรเครื่องราชใน
ปีที่ผ่านมาให้กับกระทรวงต่าง ๆ ประมาณร้อยละ ๑๐  

- กรณีการประชาสัมพันธ์มติคณะรัฐมนตรีภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเผยแพร่ฉบับย่อ  
ในเว็บไซต์จัดท าโดยส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โฆษกรัฐบาลและกรมประชาสัมพันธ์ ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ในส่วนภูมิภาค ในส่วนที่ เกี่ ยวข้องในส่วนส านักเลขาธิการรัฐมนตรี เผยแพร่  
มติคณะรัฐมนตรีฉบับเต็มประมาณวันศุกร์หรือวันจันทร์ซึ่งผ่านการตรวจอย่างเรียบร้อย 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ หรือ ครม.สัญจร เป็นการเปิดโอกาสประชาชนสะท้อน

ถึงรัฐบาลโดยตรง ดังนั้น เมื่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการแล้ว ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีควรประสานงานร่วมกับส านักงบประมาณ เพ่ือให้ปัญหาของประชาชนได้รับการแก้ไข
รวดเร็วและลดขั้นตอนทางราชการ เช่น ปัญหาแหล่งน้ า เป็นต้น 

- ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ควรเร่งพิจารณาปรับปรุงท าเนียบรัฐบาลให้มีความทันสมัย 
เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย 

- กรณีการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในพ้ืนที่ใด พร้อมกับได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
ลงไปในการพัฒนาพ้ืนที่  ดังนั้น การเลือกพ้ืนที่จัดประชุม ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ควรพิจารณาจังหวัดที่เป็นเมืองรองในการเป็นสถานที่จัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร  

- กรณีมติของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน แต่ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนไม่ได้รับการแก้ปัญหา ควรมีระบบติดตามตรวจสอบมติของคณะรัฐมนตรี เพ่ือที่ทราบ  
ได้ว่าปัญหาอุปสรรคอยู่ ในขั้นตอนใด และควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์มติของคณะรัฐมนตรี  
ให้กับประชาชนได้รับทราบ  

 
กองอ านวยการรักาาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ๕,๐๒๔,๘๖๑,๔๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกองอ านวยการรักาาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

ในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ภารกิจของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีความหลากหลาย 

และซ้ าซ้อนกับหลายหน่วยงาน จึงขอสอบถามว่ามีแนวทางการก าหนดภารกิจเพ่ือลดความซ้ าซ้อน
หรือไม่และมีการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นอย่างไร 

- ขอสอบถามรายละเอียดการขอรับงบประมาณเพ่ือด าเนินการโครงการการรักษาความสงบ
ภายในประเทศ ๓๕,๗๒๒,๔๐๐ บาท พร้อมกับให้อธิบายถึงตัวชี้วัดการท างานของโครงการดังกล่าว 
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และ ๒๕๖๗  
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- ขอสอบถามว่าเหตุใดกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ขอรับ
งบประมาณส าหรับการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มแรงงานต่างด้าว ๑๐,๗๙๕,๘๐๐ บาท 
เนื่องจากควรเป็นหน้าที่ของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

- ขอให้กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร อธิบายถึงเหตุผลและความ
จ าเป็นของโครงการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่มีการขอรับงบประมาณส าหรับก าลังพล
และการด าเนินงาน ๓,๔๘๘,๙๐๓,๘๐๐ บาท และการเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
๒๖,๕๗๘,๐๐๐ บาท  

- กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ขอรับงบประมาณส าหรับโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานข่าวกรอง ๔๗๗,๔๙๙,๗๐๐ บาท จึงขอสอบถามว่ามีการท างานแตกต่างกับส านัก 
ข่าวกรองแห่งชาติอย่างไร และมีตัวชี้วัดการท างานที่ผ่านมาอย่างไร  

- ขอสอบถามเหตุใดกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมีการขอรับ
งบประมาณเพ่ือการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าโก -ลก พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบชายแดน 
ไทย - มาเลเซีย อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๑๘๐ ,๗๗๑ ,๒๐๐ บาท เพราะควรเป็นหน้าที่ 
ของหน่ วยงานอื่น ที่ มี หน้ าที่ โดยตรง พร้อมกันนี้ ขอให้ อธิบายถึ งเหตุผลและความจ าเป็ น 
ในการของบประมาณรายจ่ายส าหรับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและยุติการก่อเหตุ
รุนแรง ๑๕๖,๑๖๒,๔๐๐ บาท 

- ขอสอบถามกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรว่ามีแผนรายละเอียด  
การใช้จ่ายงบประมาณในโครงการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี ๙,๓๐๗,๒๐๐ อย่างไร 
และเป็นการพูดคุยหาทางออกกับใคร และมีตัวชี้วัดความส าเร็จในการแสวงหาทางออกด้วยสันติวิธี
หรือไม่ 

- ขอสอบถามกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรว่า โครงการพัฒนากลไก
การบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม ๓๗๙,๐๕๔,๓๐๐ บาท โดยในโครงการดังกล่าวมีการจ้าง
เหมาปฏิบัติงาน Call Center หมายเลข ๑๓๗๔ จ านวน ๓,๖๖๐,๐๐๐ บาท เป็นการด าเนินงาน 
ที่ซ้ าซ้อนกับ Call Center หมายเลข ๑๙๑ ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และหมายเลข ๑๑๑๑  
ของส านักนายกรัฐมนตรี หรือไม่ 

- การที่กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการป้องกัน
ปราบปรามยาเสพติดด้วย จึงขอสอบถามว่ามีการท างานที่แตกต่างจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดโครงการ Big Data ซึ่งเป็นงบประมาณแบบผูกพันสิ้นสุดในปี ๒๕๖๗ 
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูล เช่น ทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนรถยนต์ กรมบังคับคดี 
ส าหรับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หน่วยงานราชการอื่น ๆ สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้
หรือไม่ เพ่ือไม่ต้องมีระบบซ้ าซ้อนจ านวนมากอย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร ให้กับหน่วยงานภายในอย่างไร เช่น โครงการอ านวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบในกิจกรรมย่อยด าเนินการตามมาตรา ๒๑ เริ่มโครงการนี้ตั้งแต่เมื่อใดและสิ้นสุดปีไหน 
อย่างไร 
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- ขอทราบรายละเอียดและความคืบหน้าการด าเนินคดีกับกลุ่มผู้น าที่เป็นแกนน าเยาวชน  
ทั้ง ๙ คน บริเวณหาดวาสุกรี อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดข้าราชการทหาร พลเรือน และต ารวจ ปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการ  
อยู่ในพ้ืนที่ (กอ.รมน. ภาค ๔) ส่วนหน้าในการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับค่าตอบแทน
ตามสิทธิก าลังพลงบประมาณส่วนนี้เท่าใด และได้รับเงินเพ่ิมจากเงินเดือนปกติจ านวนเดือนละเท่าไหร่ 

- ขอทราบรายละเอียดการบริหารงบประมาณสนับสนุนการท างานของหน่วยงานในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไร และด าเนินการอย่างไร จ านวนงบประมาณเท่าใด มีการมีหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดการตั้งงบประมาณซื้อยุทโธปกรณ์พิเศษ จ านวน ๓๐๘ ล้านบาท  
ซึ่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นข้าราชการทหาร และข้าราชการต ารวจ เหตุใดจึงไม่ตั้งงบปร ะมาณ 
ในการจัดซื้อที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัด เช่น กองทัพบก หรือส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพราะเหตุใด  

- ขอทราบมาตรการในการป้องกันเหตุอันตรายในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างเช่น
เหตุการณ์โรงไฟฟ้าระเบิดจ านวนสองโรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ เพ่ือไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก
อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดการบูรณาการระหว่างส านักงานข่าวกรองแห่งชาติและกองอ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีการบูรณาการร่วมกันในเรื่องของข่าวกรอง หรือไม่ 

- ขอทราบรายละเอียดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมแบบพหุวัฒนธรรม 
วิธีการรณรงค์แบบใด รูปแบบกิจกรรม วงเงินงบประมาณ ๑๐๒,๗๕๓,๒๐๐ บาท อย่างไร และ
ผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินงาน 

- เรื่องยุทโธปกรณ์พิเศษของหน่วยงานซึ่งมีการจัดซื้อโดรนตรวจการและตรวจวัตถุระเบิดหรือ
อุปกรณ์รบกวนสัญญาณ ได้มีการส่งเอกสารรายงานสินทรัพย์ถาวรแต่ไม่พบข้อมูลยุทโธปกรณ์พิเศษ
เหล่านี้อยู่ในการบันทึกของสินทรัพย์ถาวรจึงขอสอบถามว่ามีการบันทึกในส่วนงานใด 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีงบประมาณของกองอ านวยการรกัษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน. ภาค ๔ 

ส่วนหน้า) จ านวน ๓ ,๔๘๘ ล้านบาท ประกอบด้วย ส่วนที่หนึ่ ง เป็นงบก าลังพล ส่วนที่สอง  
เป็นงบอ านวยการบริหาร เบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้กับก าลังพลที่ปฏิบัติงานตามแผนยุทธการ  
๒๔ ชั่วโมง ในพ้ืนที่ที่มีความอันตรายสูง ซึ่งก าหนดอัตราที่ชัดเจน เป็นไปตามกรอบกฎหมาย 
ของผู้จัดการในพื้นที่อันตราย และงบประมาณที่จัดสรรให้กับก าลังคนในส่วนที่เป็นพลเรือน ต ารวจและ
ทหารทุกส่วนรวมทั้งของศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

- กรณี กอ.รมน. ภาค ๔ ส่วนหน้าซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
รับผิดชอบในการป้องกันปราบปรามและบ าบัดผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด วงเงิน ๔๗๗ ล้านบาท  
และโครงการพัฒนาระบบงานข่าวกรอง วงงบประมาณ ๓๒๐ ล้านบาท และไม่มีความซ้ าซ้อนในเรื่อง
ของข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองเชิงรุก การรักษาความปลอดภัยพ้ืนที่ และการพัฒนาประสิทธิผล
ข่าวกรองเป้าหมายในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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- ในส่วนของประสิทธิภาพงานข่าวกรองมีกิจกรรมหลัก ๓ กิจกรรม งบประมาณ ๔๑๗  
ล้านบาท ๑. พัฒนาระบบการข่าวกรอง ๒. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ๓. เรื่องการแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด ส่วนการพัฒนาระบบงานข่าวกรอง มีกรรมาธิการสอบถามเรื่องการซ้ าซ้อน แต่หน่วยงาน
ไม่ได้ด าเนินการซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น เพราะหน่วยงานดูแลรับผิดชอบในพ้ืนที่ของหน่วยงานที่อยู่ ใน
ภาค ๔ ส่วนหน้า และบริเวณชายแดนที่อยู่ทั้งในและต่างประเทศด้วย แต่ในบางเป้าหมายที่หน่วยงาน
อื่นด าเนินการอยู่ เป็นเรื่องเกี่ยวกับภาพรวมทั้งประเทศ แต่หากเป็นพ้ืนที่ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
หน่วยงานจะขอข้อมูลจากหน่วยงานอื่นด้วยแต่ ไม่ได้มีการด าเนินงานซ้ าซ้อนกัน และในส่วนของ
กิจกรรมที่ ๓ เกี่ยวกับการป้องกันความปลอดภัยของพ้ืนที่เช่นในหมู่บ้านให้มีความปลอดภัย โดยใน
กิจกรรมที่ ๓ เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลเรื่องงานข่าวกรอง โดยการฝึกอบรมก าลังพล 
ซึ่งผลงานที่ผ่านมาในรอบปีได้ผลิตงานข่าวกรองได้ ๑๓,๐๐๐ กว่าภาพข่าว ซึ่งได้น าภาพข่าวไปบังคับใช้
กฎหมายด าเนินคดีทางกฎหมายได้ ๑๑,๓๕๖ ครั้ง โดยจะเป็นของคดีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหน่วยงานในการ
แก้ไขปัญหาในพื้นที่ของภาค ๔ ส่วนหน้า 

- กรณีเรื่องของยาเสพติด หน่วยงานมีงบประมาณ จ านวน ๓๐ ล้านบาท โดยให้ความส าคัญ 
กับเรื่องการลดความต้องการยาเสพติดในพ้ืนที่ซึ่งเป็นการด าเนินงานที่ไม่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น  
ได้มีการจัดอบรมพลังมวลชนของเยาวชนที่ มีเยาวชนอายุ ๑๐ - ๑๔ ปี และอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป 
มาร่วมอบรม ซึ่งการด าเนินการในส่วนนี้ได้มีการเชื่อมโยงกับโครงการชุมชนเข้มแข็ง เพื่อป้องกันยาเสพ
ติดซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ด าเนินการใน ๔๗ ต าบล ทั้งนี้ โครงการอบรมเยาวชนได้อบรมให้เยาวชน
ประมาณ ๕๐,๐๐๐ กว่าคนและได้บ าบัดผู้เสพยาเสพติดกว่ากว่า ๑,๓๙๓ คน  

อย่างไรก็ตาม งบประมาณที่ ใช้ ใน เรื่องการอบรมจะอยู่ที่ ประมาณ ๕ ล้านกว่าบาท  
และมีงบส าหรับบูรณาการเพ่ิมเติมอีก นอกจากนี้ ในเรื่องการแสดงหาทางออกโดยสันติ เป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับการพูดคุยกับผู้เห็นต่างและจัดการความขัดแย้งในพ้ืนที่ โดยใช้การพูดคุยเพื่อให้ทราบถึงความ
ต้องการของประชาชน เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาตามความตอ้งการของประชาชน โดยหน่วยงานมีการจัดส่ง
ข้อมูลความต้องการให้หน่วยเหนือเพื่อก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไปให้ผู้เห็นต่าง 

- ส่วนโครงการตามมาตรา ๒๑ เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นภัยคุกคาม 
ในพ้ืนที่ เพ่ือมาแสดงตัวและพูดคุยกับภาครัฐ รวมทั้งมีการอบรมและเปิดโอกาสให้แสดงออก 
และปรับเปลี่ยนทัศนคติตามที่ภาครัฐต้องการ ซึ่งได้ด าเนินการแล้ว จ านวน ๑๑ ราย เพ่ือไม่ให้มีส่วน
ร่วมเป็นภัยคุกคามในพ้ืนที่ แต่มาร่วมกันภาครัฐในการพัฒนาประเทศ ซึ่งโครงการนี้แม้มีเจตนาดี  
แต่มีช่องว่างที่จะปรับปรุงแก้ไขอีกเพ่ือให้ผู้ที่ เห็นต่างเข้ามาพูดคุยและด าเนินการสอดคล้องกับ  
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้  

- ก รณี ป ระ เด็ นที่ ห ารื อกั น ในคณ ะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามัญ ฯ  ได้ เคยมี ก ารห ารือกั น 
ในคณะกรรมาธิการการทหารแล้ว ทั้งนี้ หน่วยงานขอชี้แจงว่า งบประมาณของการักษาความปลอดภัย
ในชีวิตทรัพย์สิน เป็นเรื่องที่จะต้องยุติเหตุร้ายรายวัน เพราะหากไม่สามารถยุติได้ การด าเนินการ 
ด้านอื่น ๆ จะด าเนินการได้ยาก ทั้งนี้ หน่วยงานเคยมีก าลังพลสูงสุด ๗๐,๐๐๐ กว่าอัตรา แต่ได้มีการลด
อัตราก าลังพลเหลือเพียง ๔๙,๐๐๐ อัตรา เพราะมีการปรับลดก าลังพลทุกปี ร้อยละ ๑๐ โดยหน่วยงาน
มีการแบ่งสีของหมู่บ้านทั้งหมด ท าให้ประชาชนมีชีวิตที่ปกติสุขมากขึ้น มีการประกอบอาชีพได้ปกติ  
มากขึ้น 
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- กรณีเรื่องยุทโธปกรณ์พิเศษ จ านวน ๓๐๐ กว่าล้านบาท การปฏิบัติงานใน ๓ จังหวัดชายแดน
ใต้ ผู้ก่อเหตุมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมยัมากขึน้ มีการใช้โดรน มีการใช้ระเบิดแสวงเครื่อง ดังนั้น จึงต้อง
มีอุปกรณ์ตรวจระเบดิ และอุปกรณ์รบกวนสัญญาณ รวมทั้งอุปกรณ์ป้องกัน เสื้อเกราะ หมวกกันกระสุน 
ตามความในพระราชบัญญัติอุ้มหายที่เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติการด้วยความรอบครอบและรัดกุม  

- กรณีการสร้างเขื่อน หากเป็นการใช้งบประมาณท าเขื่อน หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ 
มากที่สุดคือ กรมโยธาธิการและผังเมือง แต่หากเป็นพ้ืนที่ล่อแหล่ม หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบ  
ซึ่งได้ขอรับงบประมาณ ๕๐๐ กว่าล้านบาท เป็นงบผูกพัน ๓ ปี โดยในปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่จะขอรับ
งบประมาณ จ านวน ๑๐๐ กว่าล้านบาท ฝั่งประเทศมาเลเซยีได้ด าเนินการท าเขื่อนป้องกันตลิ่งหมดแล้ว
แต่ฝั่งของประเทศไทยยังมีการกัดเซาะตลิ่งอยู่ โดยก่อนที่หน่วยงานจะท าเขื่อนจะมีการประชุมชาวบ้าน
ก่อนด้วยซึ่งรายละเอียดจะจัดส่งให้กรรมาธิการที่ขอข้อมูลอีกครั้ง 

- กรณีในเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพ้ืนที่ชุมชน หน่วยงานได้ติดตั้งในพ้ืนที่ที่สามารถ
ควบคุมการเคลื่อนไหว และจ ากัดการลักลอบเข้าเมืองหรือหนีภาษี  

- กรณีเรื่องการฟ้องคดนีักกิจกรรม ปัจจุบัน พนักงานสอบสวนก าลังรวบรวมและก าลังส่งอัยการ 
- กรณีเรื่องของงานมวลชนหลังจากมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ ๒๐ปี ที่แล้วมีผู้รับผลกระทบ

หลากหลายจึงต้องมีการสร้างงานสร้างอาชีพให้ จ านวน ๒๐,๔๐๐ อัตรา โดยในปัจจุบันเหลือ ๕,๔๕๐ 
อัตรา มีการจ้างงานครอบครัวผู้ได้รับผิดกระทบเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจซึ่งท ามา ๑๐ กว่าปีแล้ว  
โดยหน่วยงานมีการพิจารณาที่จะปรับลดลง  มีการสนับสนุนอาสาสมัครรักษาหมู่บ้านในปี ๒๕๖๘  
มี ๒๘๐๐ อัตรา มีการจัดตั้งอาสาสมัครคุ้มครองชุมชน มีการจัดตั้งเครือข่ายชุมชนโดยร่วมกับเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยและครูจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัด โดยให้ค่าตอบแทน ๔,๕๐๐ บาทต่อเดือน 

- ส่วนกิจกรรมต าบลมั่นคงมั่ งคั่ งยั่งยืน  หน่วยงานได้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่  
โดยหน่วยงานเป็นเจ้าภาพจัดประชุมทุกเดือนในเรื่องความมั่นคงกับผู้น าในชุมชน กล่าวโดยสรุป  
จากเดิมที่มีความไม่สงบในพ้ืนที่มากกว่า ๑ ,๐๐๐ เหตุการณ์  แต่ในปัจจุบัน เหลือเพียงไม่ถึง  
๑๐๐ เหตุการณ์  

- กรณีปัญหาแก็งคอลเซ็นเตอร์ หน่วยงานมีหมายเลขติดต่อ เบอร์ ๑๓๗๔ เพ่ือรับเรื่องร้องทุกข์
ที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงที่กระทบกับการใช้ชีวิตต่อประชาชน แต่ไม่รุนแร งเป็นคดีอาญา  
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นความเดือดร้อนของประชาชนจึงให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาที่รวดเร็ว 
เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความสุข โดยหลังจากหน่วยงานรับเรื่องจาก ๑๓๗๔  
จะจัดส่งให้จังหวัดเพ่ือหาแนวทางแก้ไข และลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้งให้หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบน าไปด าเนินการและลงพ้ืนที่อีกครั้งเพ่ือติดตามผลว่าได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้วหรือไม่  
โดยจากสถิติมีการด าเนินการต่อวัน จ านวน ๒.๔ เรื่อง แต่ปีที่ผ่านมา หน่วยงานรับเรื่องร้องทุกข์ 
จ านวน ๔๒๕ เรื่อง โดยแบ่งเป็นเรื่องของบุคคล ๑๐ เรื่อง และเป็นเรื่องที่กระทบต่อชุมชน ๔๑๕ เรื่อง 
ทั้งนี้ ควรให้ความส าคัญกับการนับจ านวนการช่วยเหลือประชาชนต่อเรื่อง มากกว่าการนับจ านวนเรื่อง
ที่ได้มีการแก้ไขแล้ว 

- ส าหรับงบประมาณแก้ไขปัญหายาเสพติดที่หน่วยงานได้รับ จ านวน ๙๖ ล้านบาท ซึ่งไม่ถึง
ร้อยละ ๒ ของงบบูรณากรของส านักงาน ป.ป.ส. ที่ได้รับ กว่า ๔,๐๐๐ ล้านบาท และความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานไม่ได้ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น ทั้งนี้ หน่วยงานให้ความส าคัญกับการต่อต้านเพ่ือแก้ไข
ปัญหายาเสพติดบริเวณชายแดน ระยะทาง ๔๐๐๐ กิโลเมตรครอบคลุม ๒๗ จังหวัด ในแต่ละปี 
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หน่วยงานไดส้ร้างความเขม้แข็งและใหก้ าลังใจครอบครัวตลอดจนอบรมผู้น าชุมชนเพื่อต่อต้านยาเสพติด 
และมีระบบเฝ้าระวังและมีเครือข่าย ต่อต้านยาเสพติดตามแนวชายแดน โดยมีชุดปฏิบัติการเพื่อแก้ไข
ปัญหายาเสพติด จ านวน ๙๐ ชุด ตลอดหมู่บ้านตามแนวชายแดน ขอชี้แจงว่าหน่วยงานไม่ได้ด าเนินการ
ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่นที่มีทั้งหมด ๒๘ หน่วยงานที่เกี่ยวกับกับการป้องกันยาเสพติด  

ทั้งนี้ หน่วยงานมีผลงานในการสร้างเครือข่ายประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งน าไปสู่การจับกุมบริเวณ
ชายแดน แต่ในพ้ืนที่อื่นจะมีหน่วยงานอื่นรับผิดชอบ แต่หน่วยงานยังคงด าเนินการสร้างความเข้มแข็ง  
ในพ้ืนที่และมีชุดปฏิบัติการฝั่งตัวอยู่ ในพ้ืนที่ เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาด้วย เพราะนายกรัฐมนตรี 
เป็นผู้อ านวยการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จึงต้องมีการรายงานผล  
การด าเนินงานทุกสัปดาห์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

- ขอชี้แจงเรื่องงบประมาณการก่อสร้างอาคารของปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่ได้ขอรับงบประมาณ 
เพื่อก่อสร้างอาคาของหน่วยงาน มีแต่ด าเนินการซ่อมแซมและบ ารุงอาคาร ๒ ส่วน คือ งานซ่อมแซม
อาคารของหน่วยงานส่วนกลางในเรื่องของระบบไฟฟ้าในอาคาร เพราะอาคารส่วนกลางของหน่วยงาน
เปิดใช้งานมา ๕๐ ปีแล้ว โดยจัดสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ มีจ านวน ๓ อาคาร และมีการประมาณการ
ค่าใช้จ่ายโดยการไฟฟ้านครหลวง ส่วนที่สอง เป็นอาคารกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร ภาคสอง และอาคารกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  
จังหวัดอยุธยา และอาคารกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดสกลนคร 

- กรณีเรื่องการพัฒนา Big Data ของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  
ที่มีการสอบถามว่า มีความเป็นไปไดห้รอืไมท่ี่จะให้มกีารแชรข์้อมลูราชการให้หนว่ยงานอื่น เพื่อลดความ
ซ้ าซ้อน จากกรณีดังกล่าว ขอชี้แจงว่า ปัจจุบันเป็นยุคดิจิทัล ท าทุกหน่วยงานจึงต้องเร่งรัดพัฒนาข้อมูล
ตามกรอบของกฎหมายที่แต่ละหน่วยงานก าหนดไว้ ท าให้เกิดปัญหาที่หน่วยงานต่างด าเนินการกันเอง 
โดยไม่มีการประสานข้อมูล กับหน่วยงานอื่น ๆ โดยในปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการหารือกัน
และได้บรรจุเป็นแผนย่อยการพัฒนาความมั่นคงองค์รวมแล้ว ดังนั้น  จึงกล่าวได้ว่าหน่วยงาน 
ได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติเพื่อแก้ไขปัญหาการด าเนินงานซ้ าซ้อนอยู่แล้ว  

- กรณีข้อมูลที่หน่วยงานจะน าเข้ามาอยู่ใน Big Data จะน าข้อมูลมาเฉพาะที่จ าเป็นมี  
จ านวน ๑๗ ประเด็น ซึ่งเป็นนโยบายและแผนความมั่นคง และด าเนินการภายใต้คณะกรรมการกลาง 
ซึ่งตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบจากสภาความมั่นคงแห่งชาติ ชื่อว่า “คณะกรรมการบูรณาการด้านความ
มั่นคง” ซึ่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธาน เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน ซึ่งท าให้ข้อมูล  
ในส่วนนี้หน่วยงานอื่นมาตรการในภารกิจที่เกี่ยวกับความมั่นคงสามารถใช้ข้อมูลได้ แต่หากเป็นมิติ 
ของข้อมูลส่วนบุคคลหากมีความจ าเป็นจะต้องใช้จะมีการเข้ารหัส และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  
จะไม่สามารถเข้าข้อมูลสอบย้อนไปได้ว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นของใคร และหน่วยงานได้รับการตรวจสอบ
ให้ได้มาตรฐานที่เป็นสากลขององค์กรที่มีธรรมาภิบาล หรือ Data Governance แล้วด้วย 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ขอรับการ

จัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๘๐ เป็นรายจ่ายประจ า แต่ภัยคุกคามประเทศ
ไทยเวลานี้ คือ ปัญหายาเสพติด ไม่ใช่การสู้รบเหมือนในอดีต ดังนั้น ในเมื่อเป็นหน่วยงานที่มีบุคลากร
ทุกจังหวัด ควรใช้กลไกนี้ในการแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรม 
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- กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ควรให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด โดยยกระดับขึ้นเป็นภารกิจของตนเอง เนื่องจากเป็นภัยคุกคามหลักที่สร้างผลกระทบต่อ
ประเทศไทยอย่างรุนแรงในปัจจุบัน 

- กรณีการเช่ารถยนต์หรือพาหนะมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานราชการต่าง ๆ  
ในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรมีป้ายทะเบียน และป้ายซื่อหน่วยงานราชการที่สังกัดให้ชัดเจน
เพื่อลดข้อสงสัยหรือความหวาดระแวงให้กับประชาชนในพ้ืนที่  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายสหัสวัต  คุ้มคง กรรมาธิการ ขอให้กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

ส่งเอกสารงบรายจ่ายอื่นส าหรับการจัดหายุทโธปกรณ์พิเศษในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ๓๐๘,๙๐๕,๗๐๐ บาท ตามโครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

- นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอให้กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร ส่งเอกสารและข้อมูลที่แสดงถึงตัวชี้วัดความส าเร็จของการปฏิบัติงาน Call Center 
หมายเลข ๑๓๗๔ 

- นายวิรัช พิมพะนิตย์ กรรมาธิการ ขอให้กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
ส่งเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้องกับการอบรมให้ความรู้เพ่ือป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

- นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดหลักการและเหตุผลการปรับ
โครงสร้างของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอย่างไร 

- นายซูกาโน  มะทา รองประธานกรรมาธิการ คนที่สิบสาม ขอทราบรายละเอี ยดโครงการ
ก่อสร้างก าแพงกั้นแนวชายแดนบริเวณอ าเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส งบประมาณแบบผูกพัน  
และส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่หรือไม่ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่รับน้ า มีแนวทาง
การแก้ปัญหาอย่างไร  

- นายวิจักขณ์ฤทธิ์  จิวจินดา กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดข้าราชการทหาร พลเรือน  
และต ารวจ ปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการอยู่ในพื้นที ่(กอ.รมน. ภาค ๔) ส่วนหน้าในการปฏิบัติงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ได้รับค่าตอบแทนตามสิทธิก าลังพลงบประมาณส่วนนี้เท่าใด และได้รับเงินเพ่ิม  
จากเงินเดือนปกติจ านวนเดือนละเท่าไหร่ 

- นายอิทธิพล  ชลธราศิริ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. รายละเอียดโครงการจัดระเบียบ บริหารหมู่บ้านอาสาแล้วก็ป้องกันตนเอง วิธีการคัดเลือก

หมู่บ้ านที่ มีปัญหาด้านความมั่นคงจาก  จ านวน ๗๐ ,๐๐๐ กว่าแห่ ง อย่างไร ความคืบหน้ า 
และผลด าเนินงานในการจัดระเบียบหมู่บ้านอย่างไร 

๒. รายละเอียดโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด และโครงการพัฒนาชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ชายแดนจัดตั้งหมู่บ้านชายแดน จ านวน ๙๐๐ หมู่บ้าน ผลการด าเนินงาน
หรือผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินงาน อย่างไรบ้าง ภายใต้งบประมาณ จ านวน ๙๖ ล้านบาท  

๓. รายละเอียดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมแบบพหุวัฒนธรรม วิธีการ
รณรงค์แบบใด รูปแบบกิจกรรม วงเงินงบประมาณ ๑๐๒,๗๕๓,๒๐๐ บาท อย่างไร และผลสัมฤทธิ์ 
จากการด าเนินงาน 
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๑๐ 
 

- นายซูการ์โน  มะทา กรรมาธิการ ขอเอกสารที่เกี่ยวกับการใช้ยุทธวิธทีันสมยั เช่น การใช้โดรน
ว่ามีการโจมตีในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในพ้ืนที่ใดบ้าง 

- นายวิจักขณ์ฤทธิ์  จิวจินดา กรรมาธิการ  ขอเอกสารเกี่ยวกับงบประมาณก าลังพลด าเนินงาน
ซึ่งหน่วยงานมีการอ้างอิง หนังสือ กระทรวงการคลัง กค ๐๕๒๖.๗/๓๕๔๙๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม 
๒๕๔๔ จึงขอเอกสารนี้จัดส่งให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  

- นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล กรรมาธิการ ขอเอกสารเพ่ือให้ทราบว่าหน่วยงานมีการปรับ
โครงการสร้างใหม่หรือไม่อย่างไร และสัดส่วนบุคลากรและงบประมาณที่แบ่งตามประเภทของ  
ความมั่นคงแต่ละด้านเป็นอย่างไร 

 
ส านักงบประมาณ     ๖๒๗,๓๓๔,๖๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงบประมาณในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอสอบถามว่ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจ าปี ส านักงบประมาณเป็นเจ้าภาพใน

การด าเนินการเรื่องนี้หรือไม่ ถ้าไม่ใช่หน้าที่ส านักงบประมาณแล้วจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด  
- ขอสอบถามว่าการท าจัดยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณประจ าปี ยังมีความจ าเป็นหรือไม่ 

เนื่องจากที่ผ่านมามีความไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
- ขอสอบถามส านักงบประมาณว่าโครงการเสรมิสร้างความโปร่งใสในระบบงบประมาณ จ านวน 

๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
อบรมหรือไม่ และโครงการนี้จะสามารถสร้างความโปร่งใสอย่างไร 

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เทศบาล ๒,๒๔๗ แห่งมีสถานะเป็นหน่วยรับงบประมาณ แต่องค์การ
บริหารส่วนต าบลอีกประมาณ ๕,๓๐๐ แห่ง ยังไม่มีฐานะเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง ขอสอบถาม
ว่าส านักงบประมาจะมีแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบลเตรียมความพร้อมในการเป็นหน่วยรับ
งบประมาณในอนาคตอย่างไร 

- ขอสอบถามว่าเหตุใดส านักงบประมาณถึงไม่อนุมัติงบประมาณเงินอุดหนุนให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ได้จัดล าดับความส าคัญ 

- ขอทราบแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง น้ าท่วม ที่เกิดจากสถานการณ์
โลกร้อนส่งผลต่อการบริหารจัดการน้ า ปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการท าการอุปโภคและบริโภค อย่างไร  

- ขอทราบแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพ่ือแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM ๒.๕ ต่อกรณีการ
ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไร่ออ้ยตัดอ้อยสดส่งโรงงานน้ าตาลได้รบัการสนับสนุนจ านวน ๑๒๐ บาท ต่อตัน 
เนื่องจากการตัดอ้อยสดมีต้นทุนสูงกว่าการตัดอ้อยเผา จ านวนครึ่งหนึ่งท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิม
ประมาณหนึ่งพันกว่าบาท ต่อตัน สามารถอุดหนุนงบประมาณเพิ่มขึ้นต่อกรณีดังกล่าวได้หรือไม่  

- ขอทราบแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินจัดซื้อเสื้อผ้า และอุปกรณ์ดับไฟป่าให้กับ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้หรืออาสาสมัคร เนื่องจากมีความเสี่ยงในการเข้าไปดับไฟท าให้ต้องเสียชีวิตเพราะไม่มี
หน้ากากกรองอากาศ และมีส่วนช่วยให้สภาพอากาศไม่เกิดปัญหาฝุ่นละออง PM ๒.๕ ในพ้ืนที่ต่อไป
อย่างไร 
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- ขอทราบแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าเพ่ือการบริโภค  
ซึ่งส าคัญกว่าน้ าเพื่อการอุปโภคอย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อย่างไร 

- ขอทราบก าหนดระยะเวลาการจัดสรรงบประมาณตามประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนสถานีอนามัยและรพ.สต.
ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อที่ ๓ ส านักงบประมาณด าเนินการในเรื่องของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ในหมวดของครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้างเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศกระจายอ านาจ เมื่อใด 

- ขอทราบรายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการส านักงบประมาณระดับปฏิบัติ
ราชการในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร วงเงินงบประมาณ ๑๗ ล้านบาท และโครงการก่อสร้างอาคารที่พัก
อาศัยพร้อมอาคารจอดรถ วงเงินงบประมาณ ๗๒ ล้านบาท รวงเงินทั้งสิ้น ๓๖๐ ล้านบาท สูงกว่า
โครงการเดิมที่มีมูลค่าทั้งหมดจ านวน ๗๕ ล้านบาท เหมือนหรือแตกต่างจากโครงการแรกอย่างไร และ
อาคารทั้งสองก่อสร้างภายในสถานที่เดียวกันหรือไม่ และหลักเกณฑ์การพิจารณาข้าราชการเข้าพัก
อาศัยอย่างไร 

- ขอทราบแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายการงบกลางเพ่ือแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนจากภัยแล้ง น้ าท่วม เป็นกรณีฉุกเฉินและจ าเป็นจากภัยพิบัติ การขอรับ
งบประมาณต้องเริ่มจากการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ Thai Water Plan ของส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ ผ่านการประชุมอนุลุ่มน้ าจังหวัด คณะกรรมการลุ่มน้ าและเสนอคณะรัฐมนตรี ใช้ระยะเวลา
พิจารณาประมาณ สองเดือนท าให้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่ทันต่อสถานการณ์ จึงมีแนวทางอย่างไร 

- ขอทราบแนวทางการจัดสรรงบประมาณงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบ่งออกเป็น งบลงทุน 
ร้อยละ ๗๐ งบด าเนินงานร้อยละ ๓๐ ถูกต้องหรือไม่ 

- กรณีมีการเสนอรูปแบบข้อมูลไฟล ์Excel ให้ส านักงบประมาณพิจารณาจะสามารถด าเนินการ
ได้ตามรูปแบบที่เสนอหรือไม่ อย่างไร 
 - ขอทราบว่าระบบ e-Budgeting ของส านักงบประมาณมีการเชื่อมโยงกับกรมบัญชีกลาง 
หรือหน่วยงานอื่น ๆ หรือไม่เพื่อให้ระบบงบประมาณของประเทศมีข้อมูลรายจ่าย รายได้ และหนี้ภาครัฐ 
 - ในส่วนค าของบประมาณของส านักงบประมาณ ขอทราบว่าอ านาจในการปรับลดค าขอ
งบประมาณอยู่ที่ใด มีการอนุมัติค าของบประมาณของส านักงบประมาณอย่างไร และได้มีการปรับลด
งบประมาณไปจ านวนเท่าใด 
 - ขอสอบถามวิธีการในการพิจารณางบประมาณในแผนบูรณาการจัดการน้ า โดยมีการล าดับ
ความส าคัญของโครงการที่ต้องท าต่อเนื่องกันอยู่ในล าดับก่อน และเมื่อเสนอส านักงบประมาณพิจารณา
กลับไม่เห็นด้วยกับโครงการ จึงได้ให้จัดท าโครงการในล าดับต่อไป ท าให้เกิดปัญหาในการพัฒนาลุ่มน้ า  
 - กรณีมีการส่งข้อมูลโครงการตามลักษณะงาน แต่ไม่ทราบรายละเอียดว่าอยู่ในโครงการใด  
มีวัตถุประสงค์อะไร ผลสัมฤทธิ์แต่ละโครงการเป็นอย่างไร 
 - ในรายการค่าเช่าบริการ Private Cloud จ านวน ๒๗.๙ ล้านบาท ขอทราบว่าเป็นไปตาม
นโยบายคลาวด์ภาครัฐหรือไม่ 
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 - กรณีมีการร้องเรียนบัญชีนวัตกรรม และเมื่อตรวจสอบพบว่าไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ขอทราบว่าหน่วยงานมีวิธีจัดการอย่างไร 
 - ขอทราบวิธีการเตรียมความพร้อมในการให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าค าของบประมาณ
มายังส านักงบประมาณ มีการอบรมเจ้าหน้าที่มากน้อยเพียงใด 

- กรณีรายจ่ายลงทุน ต้องมีการแสดงรายการรายจ่ายลงทุนให้ชัดเจน และเมื่อด าเนินการระบบ 
e-Budgeting แล้วเสร็จ ต้องสามารถจ าแนกได้ว่ารายการใดนับเป็นรายจ่ายลงทุนบ้าง เพ่ือให้นิยาม 
ที่มีความคลุมเครือระหว่างงบลงทุนกับรายจ่ายลงทุน มีความชัดเจนขึ้น 

- ประเด็นระบบ New e-Budgeting ขอให้หน่วยงานชี้แจงว่า Private Cloud ที่หน่วยงาน 
เช่า จ านวน ๒๙.๗ ล้านบาท เป็นไปตามนโยบาย Cloud First Policy หรือไม่ 

- ขอให้หน่วยงานชี้แจงประเด็นการก่อหนี้ผูกพัน ว่าต้องใช้ค านิยามตามระเบียบใด และกรณีใด
เป็นการก่อหนี้ผูกพัน รวมทั้ง การลงทะเบียนเพ่ือรับสิทธิเป็นการก่อหนี้ผูกพันหรือไม่ โดยอ้างอิง
กฎหมายฉบับใด 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ในประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณส านักงบประมาณเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
และส านักงานขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และสร้างการสร้างความสามัคคีปรองดอง
ร่วมกันท าค าของบประมาณตามแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

- ตามเอกสารงบประมาณรายละเอียดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ชาติท่ีได้รับและความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ การด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นการแสดงผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ และได้มีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณประกอบด้วยการติดตามและประเมินผล 
ก่อนการจัดสรร การติดตามระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณและหลังการใช้จ่ายงบประมาณ 

- ในส่วนของยุทธศาสตร์และเป้าหมายตามค าแถลงของนายกรัฐมนตรี ส านักงบประมาณ 
ได้จัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เพ่ือสนองตอบต่อแผนแม่บทและยุทธศาสตร์  
ส่วนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดสรรงบประมาณเป็นโครงการที่ด าเนินการเพ่ือตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ส่วนโครงการเสริมสร้าง
ความโปร่งใสในระบบงบประมาณ ซึ่งประชาชนและบุคลากรภาครัฐขาดความรู้ความเข้าใจ 
ระบบงบประมาณ การขาดความมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการงบประมาณ และอาจจะเป็น
ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐเข้ามา จึงได้มีการจัดท างบประมาณในโครงการดังกล่าว 
เป็นการจัดท าระบบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และเน้นเพ่ือการเรียนรู้  
ด้วยตัวเอง 

- กรณีในเรื่องของไฟล์เอกสารในรูปแบบ Excel หน่วยงานได้ให้ความส าคัญกับการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลการด าเนินงานของรัฐ สร้างความโปร่งใสและการมี 
ส่วนร่วมของประชาชน ปัจจุบันประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเอกสารงบประมาณได้ทั้งในรูปเอกสาร 
PDF และรูปแบบไฟล์ Excel 
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- แนวทางการจัดท างบประมาณเพ่ือรองรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานมีแนวทาง
จัดท างบประมาณให้องค์การบริหารส่วนต าบล โดยใช้เทคโนโลยีมาใช้เพ่ือให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ
น ามาใช้เชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือลดขั้นตอนและเวลา ในอนาคตจะมีระบบ e-Budgeting มาใช้สนับสนุน 
และเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือลดข้อผิดพลาดในการท างบประมาณ โดยเชื่อมโยงกับระบบของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- หน่วยงานมีการจัดสรรงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ 
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยหลักการกระจาย
อ านาจจะมีการกระจายทั้งงานเงินและคนโดยจะจัดสรรให้ตามภารกิจที่ถ่ายโอน  โดยจัดสรรเป็นเงิน
อุดหนุนทั่วไปที่ผ่านคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลัก
อ านาจความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าพิจารณ าสถานะรูปแบบองค์กรแต่ละประเภท  
และการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นรายการค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างเป็นหลักโดยค านึงถึง 
การลดความเหลื่อมล้ าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการก าหนดหลักเกณฑ์  ต้องหารือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
เพื่อสามารถน าเสนอข้อมูลต่อทางรัฐบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

- ในเรื่องการดับไฟปา่หนว่ยงานได้จัดสรรงบประมาณให้กับกรมป่าไม้ เพื่อจัดหารถน้ าขนาดเล็ก 
รถดับเพลิงขนาดใหญ่ เพ่ือใช้บรรเทาให้กับบุคลากรเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ ส าหรับข้อเสนอเรื่องไปยัง
จังหวัดในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ขอรับไปด าเนินการต่อไป 

- ประเด็นเรื่องการถ่ายโอนโรงพยาบาล รพ.สต. ในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนภารกิจ
ดังกล่าวมีการจัดตั้ งคณะท างานเพ่ือทบทวนหลักเกณฑ์ เงินอุดหนุนเพ่ือสนับสนุนคุณภาพ 
ด้านสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วยส านักงบประมาณ ส านักงาน ก .พ. กระทรวงสาธารณสุขมีการร่วมกัน
พัฒนาความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายสนับสนุนภารกิจดังกล่าว ทั้งนี้ ขอรับไปพิจารณาให้มีการจัดสรรเงิน
อุดหนุนให้มีความเหมาะสมต่อไป 

- ในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดไม่ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์  
ในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด โดยจังหวัดเป็นหน่วยรับงบประมาณที่ขอรับจัดสรรงบประมาณได้ 
แต่จะต้องจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติ 

- ประเด็นงบประมาณของหนว่ยงาน การเสนองบประมาณของหน่วยงานเสนอผ่านรัฐมนตรีเจ้า
สังกัด โดยหน่วยงานมีการยื่นค าของบประมาณจ านวน ๑,๕๓๐.๔๘๗๗ ล้านบาท แต่ในการพิจารณา
เสนองบประมาณ ตั้งเป็นจ านวน ๑,๒๔๘ ล้านบาทเศษ ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

- ประเด็นบัญชีนวัตกรรม หน่วยงานขอส่งข้อมูลเป็นเอกสาร 
- ประเด็นแผนบูรณาการน้ า หน่วยงานพิจารณาตามหลักความส าคัญ โดยพิจารณาหลักเกณฑ์

ความพร้อม ประมาณการราคา ระยะเวลาการด าเนินงาน และความซ้ าซ้อนของงบประมาณในส่วนอื่น  
- ประเด็นรายจ่ายลงทุน ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายของส านักงบประมาณ  
แบ่งออกเป็น ๕ งบรายจ่าย ได้แก่ งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบ

รายจ่ายอื่น ส าหรับการจ าแนกลักษณะรายจ่ายตามโครงสร้างงบประมาณ แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ 
รายจ่ายประจ า และรายจ่ายลงทุน โดยในจ านวน ๕ งบรายจ่าย อาจเป็นได้ทั้งรายจ่ายประจ าและ
รายจ่ายลงทุน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการจ่ายเงิน ทั้งนี้ รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลใช้
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จ่ายเพ่ือสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงรายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพ่ือจัดหาทรัพย์สินประเภททุน  
ทั้งที่มีตัวตนและทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร 
หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาล และผู้รับน าไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน 

- ประเด็นระบบ e-BGIS เป็นระบบสนับสนุนของระบบ e-Budgeting ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  
เป็นการบันทึกค่าพิกัดรายการงบลงทุนประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งเป็น
ระบบที่ได้รับการพัฒนามาตัง้แต่ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีการบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อ 

ก าลังด าเนินการให้มีระบบ New e-Budgeting จึงจะผนวกรวมระบบดังกล่าวเข้ากับระบบ 
New e-Budgeting ใหม่  

- ระบบ New e-Budgeting ที่หน่วยงานขอรับการสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
จ านวน ๑๙๔,๕๐๕,๘๐๐ บาท ประกอบด้วย ค่าพัฒนาระบบและค่าจ้างที่ปรึกษา โดยระบบดังกล่าว
เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลภายในส านักงบประมาณและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นกลไกที่
สามารถชี้แจงงบประมาณมคีวามโปร่งใสและตอบโจทย์ตามความต้องการของฝ่ายนิติบัญญัติได้ในหลาย
มิติ 

- ประเด็นหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพิจารณา
ค าขอมีการพิจารณาในแต่ละเขตพ้ืนที่ จ านวน ๑๘ เขต เป็นการพิจารณาความพร้อม ความประสงค์ 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทนโยบายรัฐบาลเป็นหลัก โดยให้ความส าคัญกับการ
จัดล าดับความส าคัญของหน่วยรับงบประมาณ 

- ประเด็นอัตราก าลังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) หน่วยงานมีการประชุม
หารือร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย 
เพื่อหาข้อสรุปในประเด็นดงักล่าว ปัญหาความล่าช้าที่เกดิขึน้เนื่องจากอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการถ่าย
โอนภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข 

- ประเด็นงบประมาณในการท าฝายกันน้ าของท้องถิ่น ชี้แจงว่า ในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด กรณีที่เป็นเรื่องด่วนหรือฉุกเฉิน ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถพิจารณาเพ่ือบรรจุใน
แผนพัฒนาจังหวัดได้ 

- ประเด็น Private Cloud เป็นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๗ ซึ่งได้ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ โดยก าหนดให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินการได้ ดังต่อไปนี้ 

๑) โครงการที่มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วและมีการด าเนินการต่อเนื่อง รวมทั้งต้องมี
การบ ารุงรักษาด้วย สามารถด าเนินการต่อไปตามนโยบาย Cloud First Policy ได้ 

๒) โครงการที่มีการลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติวันที่ ๙ 
มกราคม ๒๕๖๗  

๓) โครงการที่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการและมีแหล่งเงินรองรับชัดเจนแล้ว และหากไม่
ด าเนินการจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ 

ทั้งนี้ ส านักงบประมาณได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ค่าเช่าบริการ 
Private Cloud ส าหรับการจัดการงบประมาณระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๖๗ ล้านบาท และเสนอตั้ง
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จ านวน ๒๗,๙๑๗,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นการด าเนินการที่จ าเป็น
เพื่อรองรับระบบ New e – Budgeting ที่ต้องด าเนินการบนระบบ Cloud 
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๑๕ 
 

- ประเด็นการใช้จ่ายทางกฎหมาย แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ การใช้จ่ายจริง (การเบิกจ่าย
งบประมาณมาเพ่ือใช้จ่าย) และการเบิกจ่ายโดยผลของกฎหมาย ซึ่งท าให้ เกิดข้อผูกพันที่จะต้องจ่าย 
หรืออาจจะต้องจ่าย เป็นเงิน สิ่งของ หรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นข้อผูกพันอันเกิดจากการกู้ยืม การค้ า
ประกัน การซื้อ หรือการจ้างโดยใช้เครดิต หรือจากอื่นใด ทั้งนี้ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ได้ก าหนดนิยามของ “หนี้” ไว้ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของพระราชบัญญัติ
เดียวกัน ซึ่งก าหนดเกี่ยวกับการขอเบิกเงินจากคลังจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณใด ให้
กระท าได้เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น ในกรณีที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากคลังภายในปีงบประมาณได้ 
ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้เฉพาะกรณีที่ หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ และมีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ส านักงบประมาณ ควรก าหนดวัตถุประสงค์ของงบประมาณส าหรับการจ้างเหมาไว้ในเอกสาร

งบประมาณให้ชัดเจน พร้อมกับรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 
- ส านักงบประมาณ ควรปรับปรุงข้อมูลเอกสารในรูปแบบ Microsoft Excel ให้มีความสะดวก

ต่อการวิเคราะห์และศึกษาความเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณ 
- ส านักงบประมาณ ควรพิจารณาแผนการจัดสรรงบประมาณประจ าปีด้วยความยืดหยุ่นให้

สอดคล้องกับปัญหาของประชาชนที่ต้องเผชิญต่อเนื่อง โดยเฉพาะงบประมาณที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
บริหารโดยตรง หรือ งบผู้ว่าฯซีอีโอ ควรมีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนและ
ยาเสพติดเป็นหลัก ไม่ใช่เป็นงบประมาณส าหรับการก่อสร้างปรับปรุงถนน 

- ส านักงบประมาณ ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
ยุติธรรมและความจ าเป็น เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขอย่างยั่งยืนให้กับประชาชน 

- การจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายปีงบประมาณที่ผ่านมา ไม่ได้
เป็นการจัดสรรตามล าดับความส าคัญที่หน่วยรับงบประมาณต้องการ ท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นไม่อาจแก้ไข
ปัญหากับประชาชนได้อย่างตรงจุด ดังนั้น ส านักงบประมาณควรพิจารณาให้ความส าคัญต่อความ
ต้องการงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณในพื้นที่ด้วย 

- ก่อนการพิจารณาอนุมัติงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงบประมาณควรเข้า
ไปตรวจสอบถึงเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแตล่ะแห่งด้วย กล่าวคือ หากหน่วยงานท้องถิน่
มีเงินสะสมเป็นจ านวนมาก ก็ไม่ควรได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลมากเกินไป เพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน าเงินสะสมดังกล่าวมาใช้ตามความเหมาะสม 

- กรณีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ควรพิจารณาใช้หลักธรรมาภิบาลหรือความ เหลื่อมล้ า
ในการจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับความจ าเป็นเร่งด่วน ในการ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ  

- กรณีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรพิจารณาเงิน
สะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละหน่วยงาน ไม่ควรมาขอรับงบประมาณในรายการเงิน
อุดหนุนอีกครั้ง  
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- กรณีการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ควรมีการจัดเก็บภาษีตัวใหม่ ๆ 
ให้กับองค์กรท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๐ ก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการให้องค์กรท้องถิ่น 
มีรายได้ของตนเอง โดยจัดระบบภาษีหรือจัดสรรภาษีที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนารายได้ 
ของท้องถิ่น ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ได้อย่างเพียงพอในระหว่างที่ยังไม่อาจ
ด าเนินการได้ให้รัฐจัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปพลาง ๆ ก่อน  
และตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๒๙ การจัดสรรงบประมาณ 
ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนสถานีอนามัยและ รพ.สต. ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ข้อที่ ๓ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ได้รับการถ่ายโอน รพ.สต. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐ
อย่างเหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดภาระทางการเงินการคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น  

- กรณีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรเตรียมความ
พร้อมองค์ความรู้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณและการบริหาร
งบประมาณ เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และการจัดท างบผู้ว่าซีอีโอจัดสรรงบประมาณ
ให้กับจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ไม่ควรไปรวมเข้ากับกลุ่มทางหลวงหรือทางหลวงชนบท ไม่ใช่เป็นการ
แก้ปัญหาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนอย่างแท้จริง  

- แต่ละหน่วยงานควรตั้งตัวชี้วัดที่หวังผลมากกว่าตัวชี้วัดผลผลิต ซึ่งเป็นการวัดผลเพียงว่าการ
ด าเนินงานส าเร็จ 

- ในการทบทวนราคากลางในบัญชีนวัตกรรมควรมีการทบทวนมากขึ้นในแต่ละปี โดยก าหนด
มาตรการให้ชัดเจน เช่น ทบทวนในทุกไตรมาสของปี เพื่อให้สถานการณ์ต้นทุนกับราคาสอดคล้องกัน 

- กรณีงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัด หากมีการขอรับงบประมาณเกี่ยวกับการสร้างถนน การจัดซื้อ
จัดจ้างให้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ โดยให้มีการพิจารณาอย่างละเอียดเพ่ือให้การใช้ งบประมาณเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์มากขึ้น 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ผลลัพธ์การด าเนินการตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจ าปี ย้อนหลังเป็น  

เวลา ๓ ปี  
๒.ข้อมูลหลักเกณฑ์ของส านักงบประมาณในการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของทุกโครงการใน

หน่วยรับงบประมาณ 
๓. ขอรายละเอียดหลักเกณฑ์การทบทวนก าหนดราคากลางในบัญชีนวัตกรรมมีจ านวนกี่ครั้งต่อ

ปี โดยขอข้อมูลย้อนหลังสามปี 
- นายร่มธรรม  ข านุรักษ์ โฆษกคณะกรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจอนุมัติงบประมาณเงินอุดหนุน

ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. ขอให้ชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีมีการถ่ายโอนภารกิจของหน่วยงานให้กับส่วน

ท้องถิ่นแต่ไม่ได้รับงบประมาณเพื่อด าเนินการตามภารกิจดังกล่าว  
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- นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอข้อมูลประกอบในเรื่องรายจ่ายลงทุนที่ใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและเสริมสร้างความ

เข้มแข็งทางเศรษฐกิจโดยมีการน ารายจ่ายครัวเรือนมาใช้ประมาณการ มีแหล่งอ้างอิงมาจากที่ใด 
๒. ขอรายละเอียดการท างานและฟังก์ชั่นของระบบแผนที่การจัดการงบประมาณ (e- BGIS) 
- นายอดิพงษ์  ฐิติพิทยา กรรมาธิการ ขอรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการขอรับงบประมาณกรณี

มีการถ่ายโอนภารกิจไปยังส่วนท้องถิ่นเพ่ือชี้แจงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบข้อมูลอย่าง
ชัดเจน 

 
ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ   ๑๒๓,๗๔๙,๗๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของงบประมาณรายจ่ายงบกลางในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ปัจจุบันเกิดโรคอุบตัิใหม่เป็นจ านวนมาก และโรคที่มาพร้อมกับมลพิษทางอากาศ ขอสอบถาม

ว่าส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อรับมือกับโรคเหล่านี้อย่างไร 
- ขอทราบแนวทางการประเมินหรือติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นประโยชน์ในพ้ืนที่  

มีวิธีการหรือแผนการด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติติการต่อไปในอนาคตหรือไม่ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีของสถานการณ์ของโรคซึ่งก าลังมีมากขึ้นในปัจจุบัน ทั้งโรคติดต่อและโรคที่เกี่ยวข้อง 

กับเรื่องหมอกควัน  เรื่องฝุ่น PM ๒.๕  ในส่วนของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการด าเนินการ
ในส่วนของโรคติดต่อ อย่างเช่น ในเรื่องของพยาธิใบไม้ตับ กาฬโรค มีการด าเนินการมาต่อเนื่อง  
โดยมีคณะท างานได้ตั้งขึ้นเพื่อจัดการเรื่องพยาธิใบไม้ไม่เป็นปัญหาของประเทศอีกต่อไป 

- ในเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
ตามสถานการณ์ของโรคที่เปลี่ยนแปลงไปมีคนป่วยตายด้วยโรคไม่ติดต่อมากขึ้น โดยโครงการสุขภาพ
แห่งชาติได้ด าเนินการในเรื่องเหล่านี้ ในส่วนของโครงการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพได้อยู่ในค าขอรับ
งบประมาณใน หน้าที่ ๗๙ โดยรายละเอียดปรากฏใน หน้า ๙๙ ถึง ๑๐๒ ซึ่งอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ 
และเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดีเป็นโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและระบบประเมินผลกระทบ  
ต่อสุขภาพมีงบประมาณ จ านวน ๓.๘ ล้านบาท 

- ในประเด็นเรื่องสังคมสูงวัยและจ านวนเด็กเกิดน้อย หน่วยงานได้ร่วมกับส านักงานสภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งสภาพัฒน์ฯ มีแผนพัฒนาคุณภาพประชากรมาร่วมกันขับเคลื่อน 
เป็นเรื่องการส่งเสริมการพัฒนาประชากรให้เกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพ กล่าวคือ การส่งเสริม 
การเกิดเป็นเรื่องยาก แต่สิ่งส าคัญคือเรื่องท าให้เด็กมีคุณภาพ โดยต้องร่วมกันด าเนินการทั้งในส่วนของ
กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมถึงองค์กรปกครองท้องถิ่นที่จะด าเนินการ 

- ในส่วนของการขอรับงบประมาณจ านวนน้อย ชี้แจงว่าหน่วยงานจะด าเนินการตามที่ได้รับ
งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และในการด าเนินการเรื่องโรคติดต่อโรคระบาดซึ่งส่วนใหญ่ 
จะเกิดขึ้นทุก ๑๐ ปีจะเจอโรคระบาดใหญ่ ส่วนโรคที่ระบาดที่ญี่ปุ่นได้มีกฎอนามัยระหว่างประเทศ 
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ที่ด าเนินการร่วมกัน ซึ่งจะต้องหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมควบคุมโรคและหน่วยงาน 
อื่น ๆ ท่ีจะร่วมกันด าเนินการแผนรองรับฉุกเฉินต่อไป 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ควรให้ความส าคัญต่อการประเมินผลกระทบ  

ทางสุขภาพในระดับท้องถิ่น ภายหลังพบว่ายังไม่มีการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับ 
ภารกิจดังกล่าว 

- กรณีแนวทางการแก้ปัญหาอัตราการเกิดน้อย และมีคุณภาพอย่างไร เนื่องจากปัจจุบัน
เยาวชนมีปัญหาการติดเกมส่งผลให้เกิดปัญหาด้านพฤติกรรมหรือพัฒนาการของเด็กล่าช้า เช่น  
การพูดช้า ควรสร้างเครือข่ายป้องกันพัฒนาการของเยาวชนล่าช้าและแก้ปัญ หาการติดเกม 
ด้วยบุคลากรทางการแพทย์ เช่น อสม. แพทย์ พยาบาลที่อยู่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
(รพ.สต.) ให้ค าแนะน าหรือให้ค าปรึกษา ส่งเสริมให้ในระบบสาธารณสุขหรือในระบบของการเรียน  
ในมหาวิทยาลัย ควรเพ่ิมนักกิจกรรมบ าบัด นักจิตวิทยา หรือคนที่ดูแลเกี่ยวกับจิตเวช เพ่ิมขึ้น  
เพื่อช่วยงานของบุคลากรทางการแพทย์นักกิจกรรมบ าบัดสามารถช่วยงานบุคลากรทางการแพทย์ได้  

- กรณี การแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสกินเนื้ อคนในประเทศญี่ ปุ่ น 
ที่มีนักท่องเที่ยวเป็นประเทศไทยจ านวนมากเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศ ส านักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ ควรมีมาตรการป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนหรือวิธีอื่น ๆ ญี่ปุ่น  

 
ศูนย์อ านวยการรักาาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ๑,๑๔๒,๖๔๓,๓๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของศูนย์อ านวยการรักาาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในประเด็น

ต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลการเบิกจ่ายที่ร้อยละ ๔๓.๑ ซึ่งค่อนข้างต่ า 

และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลการเบิกจ่ายที่ร้อยละ ๑๓.๗๗ สอบถามว่าสาเหตุที่หน่วยงาน 
มีผลการเบิกจ่ายล่าช้าคืออะไร 

-  เมื่อพิจารณาภารกิจของหน่วยงาน พบว่ามีความซ้ าซ้อนกับ กอ.รมน. กองทัพเรือ  
และต ารวจน้ า ขอให้หน่วยงานชี้แจงว่าแต่ละหน่วยงานมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างไร 

- หน่วยงานมีแผนงานงบประมาณที่ชัดเจนใดในการเพ่ิมประสิทธิภาพ หรือแผนเร่งรัด 
การบูรณาการกับหน่วยงานความมั่นคง เพ่ือสกัดกั้นและจับกุม ผู้ลักลอบน าเข้าสินค้าผิดกฎหมาย  
เช่น น้ ามัน บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ อย่างไร 

- เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มีการจัดหา
อากาศยานไร้คนขบั ซึ่งในปี ๒๕๖๗ ได้มีการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ จ านวน ๔๕๐ ล้านบาท และการจัดหา
อากาศยานไร้คนขับ ๑ ระบบ จ านวน ๔๒,๗๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ขอทราบว่าการจัดหาอากาศยาน 
ไร้คนขับ ๑ ระบบ ในปี ๒๕๖๗ มีการจัดซื้อหรือยัง หากมีการจัดซื้อเป็นที่เรียบร้อยมีความคุ้มค่า 
กับราคาหรือไม่  
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- การก่อสร้างอาคารที่ท าการศูนย์ควบคุม ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดตราด  
จังหวัดพังงา และการก่อสร้างอาคารที่ภาค ๒ ขอทราบสาเหตุที่ต้องด าเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าว
ว่ามีความจ าเป็นหรือไม่ อย่างไร  

- ขอสอบถามว่าการด าเนินงานของหน่วยงานในช่วยระยะเวลา ๕ ปี ที่ผ่านมา หน่วยงาน 
มีการสนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน เพ่ือแก้ไขปัญหาในพื้นที่น่านน้ าไทยและกลุ่มเรือประมงไทยอย่างไร  

- ขอสอบถามว่าการด าเนินงานร่วมกับกองทัพเรือ กรมประมง กรมเจ้าท่า ต ารวจน้ า  
กรมศุลกากร และกรมคุ้มครองแรงงาน มีปัญหาและอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร 

- เมื่อพิจารณากรอบอัตราก าลังของหน่วยงานมีเป็นจ านวน ๑,๒๗๗ อัตรา แต่บรรจุจริง 
จ านวน ๔๗๗ อัตรา และปัญหาอัตราการบรรจุทดแทนเจ้าหน้าที่ที่มีค าสั่งให้มาช่วยปฏิบัติงาน ขอทราบ
ว่าหน่วยงานมีแนวทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องของอัตราทดแทนและงบประมาณในส่วนนี้อย่างไร  

- กรณีรายการที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ รายการครุภัณฑ์อื่น ๆ 
จ านวน ๒ รายการ  

๑. โครงการจัดหาข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรมของเรือ ๑ ระบบ จ านวน ๔๐ ล้านบาท  
และได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  
เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมเรือและตรวจเรือประมงในทะเล ๑ ระบบ จ านวน ๓๙ ล้านบาท ขอทราบว่า
เป็นโครงการและระบบเดียวกันที่มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖  
หรือไม่ อย่างไร  

๒. โครงการจัดหาระบบควบคุมการปฏิบัติและติดตามสถานการณ์ทางทะเลแบบบูรณาการ  
๑ ระบบ จ านวน ๙๖ ล้านบาท ที่มีการโอนเปลี่ยนแปลงมาเป็น ๒ โครงการ คือ โครงการจัดหาระบบ
และควบคุมการปฏิบัติการและติดตามสถานการณ์ทางทะเลส าหรับศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเลภาค และชุดอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ จ านวน ๑ ระบบ จ านวน ๕๐ ล้านบาท 
โครงการจัดหาระบบเฝ้าระวังและติดตามทางทะเลเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย และติดตามการรั่วไหล
ของน้ ามันทางทะเล ๑ ระบบ จ านวน ๔๖ ล้านบาท ขอทราบว่าการโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
ถึงมีการเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้างระบบ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีการเบิกจ่ายน้อยเกิดจากการก่อสร้างอาคารของหน่วยงาน  

ในส่วนกลาง ภาค ๒ และภาค ๓ ที่ช่วงสถานการณ์โควิด ๑๙ และมาตรการผ่อนผัน ส่งให้มีการเบิกจ่าย
ไม่ทัน จึงส่งผลให้ไม่สามารถบรรจุก าลังพลได้ท าให้งบประมาณทางด้านก าลังพลลดลงไปด้วย 

- กรณีตัวชี้วัดในปีที่ผ่านก าหนดจากผลการด าเนินงานของหน่วยงาน เมื่อคิดเป็นสถิติในแต่ละปี
มีจ านวนมากพอสมควร โดยคิดจากการช่วยเหลือผู้ประสบภัย การระงับเหตุร้ายต่าง ๆ ที่แบ่งตาม
หน่วยงานภาค ๑ ภาค ๒ และภาค ๓ ซึ่งในปีที่ผ่านหน่วยงานมีการสกัดกั้นและจับกุมเรือในทะเล 
ที่ลักลอบน าเข้าบุหรี่เถื่อนเป็นจ านวนมาก และในเดือนที่ผ่านมาองค์การยาสูบและผู้ที่ เกี่ยวข้อง   
ได้เข้ามาหารือว่าควรจะท า MOU ร่วมกันเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในพ้ืนที่ชายแดน พ้ืนที่ภาคใต้  
เพ่ือจัดทีมข่าวภายในให้ชัดเจนเพ่ือที่จะประสานกับหน่วยงานนั้นอย่างเป็นมาตรฐาน และป้องกัน  
งานข่าวที่อาจจะรัว่ไหลออกไป และในปีที่ผ่านมาหน่วยงานไดท้ า MOU กับกรมสรรพสามิต ท าให้ระบบ
ติดตามภายในของกรมสรรพสามิตสามารถส่งต่อให้หน่วยงานสามารถติดตามร่วมกัน 
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- กรณีการด าเนินงานของหน่วยงานมีความทับซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือไม่นั้น ขอชี้แจงว่า 
ภารกิจของหน่วยงานไม่มีความทับซ้อนกับหน่วยงานอื่น ซึ่งกองทัพเรือมีภารกิจป้องกันประเทศ  
และรักษาประชาธิปไตยเป็นหลัก โดยหน่วยงานมีภารกิจหลักในการบูรการและอ านวยการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่  เพ่ือลดช่องว่างหรือช่องโหว่  
ของกฎหมายที่หน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินการจัดท า ในสภาวะปกติหน่วยงานต่าง ๆ ต้องด าเนินการ  
ตามหน้าที่ปกตขิองตนเอง แต่หน่วยงานมีหน้าที่ในการก ากับติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ หากมีเหตุการณ์ 
ที่ต้องด าเนินงานมากกว่า ๑ หน่วยงาน และไม่สามารถด าเนินการได้ หน่วยงานต้องเข้าไปก ากับ 
ดูแลทันทีเพ่ืออุดช่องว่างและเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายในการด าเนินการร่วมกัน ท าให้การด าเนินงาน  
ของหน่วยงานจึงไม่มีความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานภายใน 

- กรณีการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เป็นการประหยัดงบประมาณ หากมีการจัดตั้ง
หน่วยงานขึ้นใหม่จะต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก ท าให้ต้องน าบัญชีอัตราก าลังของหน่วยงาน  
ต่าง ๆ มาเป็นบัญชีอัตราก าลังเพ่ือด าเนินการร่วมกัน แต่ถ้ามีความพร้อมทางด้านงบประมาณหน่วยงาน
อยากก้าวไปสู่อีกระดับ 

- กรณีงบประมาณจัดหาอากาศยานไร้คนขับเป็นงบผูกพันต่อเนื่องมาจากปีที่ผ่านมา ขณะนี้  
อยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างและคาดว่าจะสามารถลงนามได้ก่อนเดือนกันยายน ซึ่งความจ าเป็น  
หากเกิดเหตุการณ์การเข้าพื้นที่ทะเลจะท าได้อย่างรวดเร็ว และการออกเรือจากท่าเรือต้องใช้ระยะเวลา
ประมาณ ๑ ชั้วโมง และการวิ่งเข้าพ้ืนที่เพียงระยะทาง ๕๐ ไมล์ ต้องใช้ระยะเวลาเป็นจ านวน ๔ - ๕ 
ชั่วโมง ส่วนเฮลิคอปเตอร์หน่วยงานก็มีความต้องการในลักษณะเดียวกัน เนื่องจากการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางทะเลเชิงลึก การลาดตะเวน การค้นหาพิสูจน์ทราบ หรือช่วยเหลือผู้ประสบภัย
โดยเฉพาะ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้  

- กรณีศูนย์ควบคุมความมั่นคงทางท่าเรือ ตามกฎหมายต้องมีทุกจังหวัดที่มีชายทะเล  
โดยศูนย์ควบคุมจะหน่วยก าลังที่มีสหวิชาชีพทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ร่วมกัน เพ่ือพิสูจน์
ทราบขั้นต้นก่อนการเข้าถึงพื้นที่ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ หน่วยงานมีความพร้อมใน ๓ พ้ืนที่ 

- กรณีการวิเคราะห์ระบบภัยคุกคามหน่วยงานมีระบบ AI ในการวิเคราะห์พฤติกรรมเรือ  
การติดตามข่าวสารเรือขนสินค้าประมงร่วมกับกรมเจ้าท่าเพ่ือด าเนินการร่วมกัน ส่วนอัตราก าลัง  
ของหน่วยงานมี ๒ กลุ่มงาน กลุ่มแรกเป็นอัตราก าลังข้าราชการพลเรือนและใช้งบประมาณ 
ของหน่วยงาน โดยทยอยบรรจุให้ครบก าลังอัตราที่ก าหนดไว้ ส่วนอัตราก าลังทดแทนเป็นระบบ  
อัตราใหม่เป็นการน าเอาองค์ความรู้ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง ๖ หน่วยงาน ที่อยู่ในศูนย์อ านวยการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลมาท างานชั่วคราวให้กับหน่วยงาน โดยเงินเดือนจะรับจากหน่วยงาน 
ต้นสังกัด 

- กรณีการท างานของหน่วยงานร่วมกับกองกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร หน่วยงานไม่มีสิทธิเรียกจาก กอ.รมน. เป็นการร่วมกันท างานตามปกติจะได้สิทธิเพียง
เบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการเท่านั้น แต่สิทธิทวีคูณและค่าเสี่ยงภัยจะไม่ได้ 
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รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นางสาวสุทธวรรณ  สุบรรณ ณ อยุธยา กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. สถิติ เหตุการณ์ /เหตุร้ายทางทะเล ที่ เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและความปลอดภัย 

ของประชาชนในพื้นที่ ว่ามีจ านวนมากน้อยเพียงใด 
๒. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา อบรม สัมมนา และประชุมทั้ งในประเทศและต่างประเทศ  

ตามแผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่มีต่อความมั่นคง ขอให้หน่วยงานชี้แจงว่า  
มีการอบรมสัมมนาที่ใด และขอเอกสารแผนการด าเนินงานอบรมสัมมนาดังกล่าว 

- นายวสวรรธน์  พวงพรศรี กรรมาธิการ ขอเอกสารรายละเอียดแผนงาน ปัญหา และอุปสรรค
เกี่ยวกับการจัดหาอากาศยานไร้คนขับ จ านวน ๒๘๕ ล้านบาท ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ 

- นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดโครงการวิเคราะห์ภัยคุกคามด้วย AI จ านวน ๑๔ ล้านบาท  
๒.ขอรายละเอียดโครงการพัฒนาระบบศูนย์ยุทธการและควบคุมการปฏิบัติงาน จ านวน ๑๒.๙ 

ล้านบาท  
๓. ขอรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ๔๑๖ 

ล้านบาท 
 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  ๓๙๐,๘๕๐,๙๐๐ บาท  
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
ส าหรับกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย  ๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และกองทุนเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- บริษัทที่ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน มีระยะเวลาการใช้งานเพียงใด (มีก าหนดระยะเวลา

หมดอายุ) หรือไม่ และมีส่วนที่เกิดปัญหาเพียงใด 
- ขอให้ตรวจสอบเอกสารน าเสนอหน้าที่  ๗ ข้อมูลจ านวนโครงการที่ เพ่ิมขึ้น ว่ามีความ

คลาดเคลื่อนหรือไม่ 
- มาตรการในการดึงดูดผู้มีรายได้สูงเข้ามาในประเทศ ซึ่งมีการแบ่งกลุ่มชื่อ Wealthy Person 

ขอสอบถามว่านิยามหมายถึงคนกลุ่มใด 
- เป้าหมายของหน่วยงานที่ระบุว่าปีนี้มีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนแล้ว ประมาณ 

๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเป็นโครงการที่อยู่ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใด 
- การอนุมัติให้มีการส่งเสริมการลงทุนกับโรงแรมที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมถึง

โครงการย่อย เช่น เรือเฟอร์รี่  ขอให้หน่วยงานชี้แจงว่า เหตุใดจึงได้รับการส่งเสริมการลงทุน  
และตอบโจทย์การพัฒนาอุตสาหกรรมหรือการจ้างแรงงานอย่างไร 

- ขอทราบสาเหตุการตั้งงบประมาณของกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถที่จ านวนลดลง  
เกิดจากสาเหตุอะไร 
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- กรณีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและการสนับสนุนที่ด าเนินการในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและภาคตะวันออก ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการด าเนินการในพ้ืนที่ภาคอีสาน
หรือไม่ อย่างไร  

- กรณี โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน  ที่หน่ วยงานมีการออกหนั งสือ  
นร. ๑๓๐๑.๐๖/๘๗ เกี่ยวกับการไม่อนุมัติให้ขยายระยะเวลา ครั้งที่  ๓ และมีการขออุทธรณ์  
เมื่อวันที่  ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ และมีไม่การจัดส่งเอกสาร ต่อมาเมื่อเกินระยะเวลาที่ก าหนด 
ในการขอขยายระยะเวลากลับมีการขอขยายระยะเวลามาอีกครั้ง ขอให้หน่วยงานชี้แจงรายละเอียด  
และสาเหตุในส่วนนี้  และการยกเว้นภาษีเพ่ือให้ได้สิทธิพิเศษ คิดเป็นมูลค่าที่รัฐสูญเสียรายได้  
จากการจัดเก็บภาษีเป็นจ านวนเท่าไหร่ 

- ขอทราบกระบวนการที่บริษัทขอผ่านช่องทางของ ECC และช่องทางของ BOI มีความเหมือน
ความแตกต่าง และมูลค่ามีความแตกต่างกันอย่างไร  

- กรณีที่หน่วยงานประกาศยุทธศาสตร์ว่าจะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเมืองหลวง BCG  
ของโลก ขอทราบว่าในปัจจุบันอัตราการส่งเสริมการลงทุนที่เกี่ยวกับ BCG เปรียบเทียบกับโครงการ
พ้ืนฐานมีความแตกต่างกันอย่างไร และหน่วยงานมีแนวทางและเครื่องมืออะไรที่น าพาประเทศ  
ไปสู่ยุทธศาสตร์ดังกล่าว 

- กรณีที่นักลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเตรียมยื่นข้อเสนอโครงการ จ านวน ๒ ราย 
มูลค่าการลงทุนกว่า ๗,๐๐๐ ล้านบาท โดยมีมูลค่าเงินที่ขอรับการสนับสนุนประมาณ ๔๖,๐๐๐  
ล้านบาท ขอทราบว่าหน่วยงานมีการก าหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณอย่างไร  

- เมื่อพิจารณาโครงการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือความสามารถในการแข่งขันทั้งการลงทุน 
ในประเทศและต่างประเทศ มีการก าหนดค่าใช้จ่ายไทยแลนด์  แบรนด์ดิ้ง จ านวน ๓๐ ล้านบาท  
ซึ่งเป็นจ านวนตัวเลขที่เท่ากันในทุก ๆ ปี ขอสอบถามว่าสาเหตุการตั้งงบประมาณในจ านวนดังกล่าว  
ที่จ านวนเท่ากันทุกปีงบประมาณ  

- กรณีกฎหมายใหม่ที่จะเข้าสู่รัฐสภาในปี ๒๕๖๗ เรื่อง Top Up Tax เพ่ือจะมาท าในเรื่องของ  
Global Minimum Income Tax Rate อาจส่งผลในเรื่องสิทธิประโยชน์ในบางบริษัทที่ไม่สามารถ
จัดเก็บภาษีไม่ถึงร้อยละ ๑๕ ตามที่ก าหนดไว้ จึงต้องมีการจัดเก็บเพ่ิม ขอสอบถามว่าหน่วยงาน 
มีแนวทางการจัดเก็บอย่างไร   

- ขอทราบว่าหากกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๘  
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานมีแนวทางการด าเนนิการและมาตรการในการรองรับในเรื่องนี้
อย่างไร  

- เมื่ อพิจารณารายงานประจ าปี  ข้อมูลปี  ๒๕๖๖ มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุน  
จ านวน ๒,๓๐๗ โครงการ มีมูลค่าการลงทุน จ านวน ๘๔๘,๓๑๘ ล้านบาท ขอทราบว่าในปี ๒๕๖๗  
มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจ านวนกี่โครงการและมีมูลค่าในการลงทุนเป็นจ านวนเท่าไหร่ 

- กรณีในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่มีการขอรับบัตรส่งเสริมการลงทุน จ านวน ๒,๓๐๗ โครงการ 
มีมูลค่าการลงทุน จ านวน ๘๔๘ ,๓๑๘ ล้านบาท ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจ านวนกี่โครงการ  
และมีมูลค่าในการลงทุนเป็นจ านวนเท่าไหร่ เมื่อได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจนไปสู่การจ้างงาน 
ต้องใช้ระยะเวลาเป็นจ านวนกี่ปี 
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- เมื่อพิจารณารายละเอียดความคุ้มค่าการตอบแทนในการลงทุนของโครงการรถไฟความเร็วสูง
เชื่อม ๓ สนามบิน มีการติดลบ ประกอบกับสถาบันทางการเงินไม่ให้สินเชื่อในโครงการดังกล่าว  
ขอทราบรายละเอียดความชัดเจนและความคืบหน้าของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน  

- กรณีโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน มีการขอ BOI ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
มีการขอออกบัตรส่งเสริม จ านวน ๔๙๐,๐๐๐ ล้านบาท แต่ไม่มีความคืบหน้า และในปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ ที่มีการน าเสนอตัวเลขในทางเทคนิคผู้ขอยื่นทราบอยู่แล้วจะไม่ ได้สิทธิประโยชน์ใด ๆ  
ขอสอบถามว่าบริษัทที่มาขอยื่นเพราะเหตุผลใด 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถเป็นเครื่องมือพิเศษที่เพ่ิมเข้ามาตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ เพ่ือใช้ 

ในการดึงโครงการลงทุนที่มีความส าคัญสูง และเครื่องมือทางภาษีที่มีอยู่เดิมยังไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับ
ประเทศต่าง ๆ ส่วนงบประมาณที่ได้มา จ านวน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท รวมกับงบประมาณในปี ๒๕๖๗ 
จ านวน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท รวมเป็น จ านวน ๒๕ ,๐๐๐ ล้านบาท โดยกลไกการใช้งบประมาณ 
ในส่วนนี้หน่วยงานจะให้ผู้ลงทุนเป็นผู้เสนอโครงการเข้ามา โดยมีคณะกรรมการเจรจาที่ประกอบด้วย
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านอุตสาหกรรมเพ่ือมาพิจารณา  Cost–benefit  
ว่าโครงการต่าง ๆ เหล่านี้จะมีประโยชน์ต่อประเทศอย่างไร เมื่อผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
เจรจาจะเข้าสู่อนุกรรมการที่มีรองนายกเป็นประธาน และจะสิ้นสุดที่บอร์ดใหญ่ของกองทุน  
เพิ่มขีดความสามารถ 

- กรณีจ านวนงบประมาณที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณ เช่น กรณีแบตเตอรี่ที่คาดว่าจะมีเงิน
ลงทุนเป็น จ านวน ๗๐,๐๐๐ ล้านบาท และมีการขอเป็นจ านวน ๔๖,๐๐๐ ล้านบาท หน่วยงานไม่ได้ให้
ตามที่ขอ เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการเจรจาและพิจารณาบนค่าใช้จ่ายสร้างขีดความสามารถ  
ในการแข่งขัน  

- กรณีโครงการที่ขอใช้เป็นจ านวน ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท ขอชี้แจงว่าส่วนที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมดา้นอเิล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์ และส่วนที่เตรียมไว้ที่จะด าเนินการ
ประมาณ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นโครงการ Battery Cells ซึ่งหน่วยงานได้ออกมาตรการ 
ในเดือนที่ผ่านมาและเป็นเป้าหมายส าคัญในการสร้างอุตสาหกรรมต้นน้ า เพื่อให้อุตสาหกรรมรถยนต์ 
EV และระบบการกักเก็บพลังงานมีความเข้มแข็งมากขึ้น  

- กรณีการเบิกจ่ายเงินของกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถจะเป็นระบบที่บริษัทต้องมีการลงทุน  
ไปก่อน และน าหลักฐานค่าใช้จ่ายมาขอรับเงินสนับสนุนจาก BOI โดยต้องด าเนินการให้  KPI  
บรรลุวัตถุประสงค์ในแต่ละงวด จึงสามารถหลักฐานมาเบิกเงินได้  

- กรณี ใน เรื่ องขององค์ การเพ่ื อความร่วมมือทางเศรษฐกิ จและการพัฒ นา OECD  
ทางกระทรวงการคลังได้เตรียมออกกฎหมายฉบับเพ่ือมาจัดเก็บภาษีเพ่ิมเติม เรียกว่า Top Up Tax  
ให้ได้ขั้นต่ าร้อยละ ๑๕ โดยจะมีการโอนเงินภาษีที่จัดเก็บได้ร้อยละ ๕๐ ถึงร้อยละ ๗๐ มาไว้ในกองทุน
เพิ่มขีดความสามารถ เพ่ือน ามาใช้ในการชดเชยส่วนหนึ่งบนค่าใช้จ่ายที่ OECD ยอมรับได้ เช่น การวิจัย
และพัฒนาบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ประกอบกับทาง BOI  
มีแนวทางที่ จะแก้ ไขกฎหมายเกี่ ยวกับการเพ่ิมขีดความสามารถใน ๑ มาตรา เพ่ือรองเงิน 
จากกระทรวงการคลังด้วย ซึ่งอยู่ในกระบวนการที่จะน าเสนอคณะรัฐมนตรี  
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- กรณีโครงการรถไฟความเร็วสูงเป็นโครงการที่มายื่นขอ BOI และได้รับการอนุมัติในปี ๒๕๖๕ 
และบริษัทได้มีการขอขยายเวลาเรื่อยมา ซึ่งตามกฎหมาย BOI สามารถขยายเวลาการออกบัตรส่งเสริม
ได้ครั้งละไม่เกิน ๔ เดือน และต้องไม่เกิน ๓ ครั้ง ตามประเด็นที่เป็นข่าวในการขยายระยะเวลาครั้งที่ ๓ 
เดิม BOI ได้มีการหารือกับ EEC การรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อเร่งรัดให้ทางบริษัทมาออกบัตรส่งเสริม
โดยเร็วจึงมติไม่ขยายระยะเวลา ต่อมาบริษัทได้มีการยื่นอุทธรณ์เข้ามาและแสดงเหตุผลถึงความตั้งใจ  
ที่จะด าเนินการและมีความคืบหน้าในการแก้ไขสัญญากับ EEC และการรถไฟแห่งประเทศไทย 
หน่วยงานได้ปรึกษาเพ่ือขอความเห็นจากกระทรวงคมนาคมเกี่ยวกับการแก้ ไขสัญญาและมีแนวโน้ม 
ที่จะได้ขอยุติในเวลาอันสั้น ส่งผลให้ BOI ตัดสินในการขยายระยะเวลาในครั้งที่ ๓ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
บริษัทไม่มาออกบัตรส่งเสริมท าให้มติการส่งเสริมสิ้นสุดลง  

อย่างไรก็ตาม ทาง BOI ไม่มีข้อห้ามมิให้บริษัทมาขอยื่นใหม่ ท าให้บริษัทมีสิทธิที่จะมาขอยื่นค า
ขอใหม่ และการยื่นค าขอใหม่ของบริษัทยังไม่สมบูรณ์ ทาง BOI จึงได้ขอข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิด 
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

- กลไกการส่งเสริม ECC และ BOI ตามกฎหมายของ ECC ในเรื่องสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี
จะให้ได้ไม่เกินพระราชบัญญัติการส่งเสริมการลงทุนและพระราชบัญญัติเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน จึงมีเพดานที่เท่ากันและการให้ขึ้นอยู่กับนโยบายของ ECC ประกอบกับการตีความ 
ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ได้น าเสนอต่อบอร์ด ECC ว่าบทบัญญัติของกฎหมาย ECC  
และกฎหมาย BOI มีบทบัญญัติที่แตกต่างกัน ซึ่งกฎหมายของ BOI ในเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีใช้  
ค าว่า ให้ได้รับการยกเวน้ แต่กฎหมายของ ECC ใช้ ค าว่า มีสิทธิที่จะได้รับการยกเว้น ดังนั้น การให้สิทธิ
ประโยชน์ ของ ECC ต้องพิจารณ าและมี มติ ผ่ านบอร์ด  ECC ผ่ านคณ ะรัฐมนตรีและส่ งให้
กระทรวงการคลังที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีเป็นผู้ออกประกาศการยกเว้น 

- กรณีตัวเลขการลงทุนตามค าขอปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในไตรมาสแรกมี จ านวน ๗๒๔ 
โครงการ มีเงินลงทุน จ านวน ๒๒๘,๐๐๐ ล้านบาท ส่วนค าขอในปีที่ผ่านมาที่มีค าขอประมาณ ๒,๐๐๐ 
โครงการ มีเงินลงทุนประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ ล้านบาท มีการออกบัตรส่งเสริมการลงทุนแล้วร้อยละ ๖๔ 
เป็น จ านวน ๑,๓๒๔ โครงการ คิดเป็นลงทุนประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท โครงการต่าง ๆ เหล่านี้ 
มีการลงทุนจริงภายในระยะเวลา ๑ – ๓ ปี แต่โครงการที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์มีการลงทุนที่รวดเร็ว
กว่าระยะเวลาที่เฉลี่ย 

- ปัจจุบันบัตรการส่งเสริมของทาง BOI ไม่มีวันหมดอายุ แต่ต้องดูสิทธิประโยชน์เป็นรายกรณี 
แต่ภาษีเงินได้มีกรอบระยะเวลาอันจ ากัด อากรน าเข้าเครื่องจักรหรือวัตถุดิบเองจะมีกรอบระยะเวลา  
อันจ ากัด อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เป็น Non-Tax ไม่มีการก าหนดอายุ ตราบใดที่โครงการยังด าเนินการ 
และมีความจ าเป็นในการน าเข้าหน่วยงานยังคงอ านวยความสะดวก รวมถึงการถื อครองกรรมสิทธิ์ 
ในที่ดินเพ่ือประกอบกิจการที่ ได้รับการส่งเสริม  หากมีการเลิกกิจการต้องด าเนินการขายที่ดิน 
ภายใน ๑ ป ี

- กรณี  Long Term Resident Visa หน่วยงานได้อะไรในกลุ่มคนที่ ฐานะดีที่ เข้ามาอยู่ 
ในประเทศไทย เงื่อนไขหลักที่ให้ Visa กับกลุ่มคนประเภทนี้ ต้องมีการลงทุนในประเทศไทยเพ่ิมเติม 
ไม่ต่ ากว่า ๕๐๐,๐๐๐ เหรียญ ส่วนกรณีการลงทุนไทยในต่างประเทศที่ส่วนใหญ่เป็น SME สาเหตุที่
หน่วยงานต้องด าเนินในเรื่องนี้อยู่ เพราะการลงทุนในต่างประเทศที่เป็นบริษัทใหญ่จะไปด้วยตนเอง  
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๒๕ 
 

แต่บริษัทที่เป็น SME ไม่สามารถด าเนินการไปด้วยตนเองได้ ท าให้ BOI ต้องด าเนินการช่วยเหลือกลุ่ม
คนเหล่านี้  

- กรณีการจัดงาน Subcon Thailand ๒๐๒๒ งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและการจับคู่
ธุรกิจ มีมูลค่าการซื้อขายชิ้นส่วนตามตัวเลขที่ปรากฏประมาณ ๒๐,๐๐๐ – ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท  
เป็นการประเมินเบื้องต้นภายหลังการจัดงาน โดยสอบถามจากผู้มาออกงานและภายหลังการเจรจา
ธุรกิจมีแนวโน้มส าเร็จมากแค่ไหน อย่างไรก็ตามการเจรจาต้องใช้ระยะเวลาที่ผู้ซื้อต้องไปท างานร่วมกับ
ผู้ขายในการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือได้สเปกตรงตามที่ผู้ซื้อต้องการ 

- Thailand Branding เป็นโครงการพิเศษที่ทาง BOI ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ท าเพิ่มเติม
และตั้งงบประมาณไว้เป็นปีสอง และเป็นโอกาสให้ประเทศไทยที่จะดึงการลงทุนครั้งใหญ่ในรัฐบาล  
นี้  ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายการทูตเชิงรุกในเวทีโลก จึงมีความจ าเป็นที่ต้องท าแคมเปญ  
ให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในภาพลักษณ์ของธุรกิจและการลงทุน 

- กรณีโครงการรถไฟความเร็วสูงมีหลักการการยกเว้นภาษีเป็นระยะเวลา ๘ ปี มีมูลค่าภาษี 
ที่ยกเว้นของทุกโครงการไม่เกินร้อยละ ๑๐๐ ของเงินลงทุน แต่ความเป็นจริงขึ้นอยู่กับก าไรที่เกิดขึ้น 

- เมื่อพิจารณาตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ทั้ง ๒ ฉบับ ในส่วนของ ECC ให้ได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดไว้ว่าให้ไม่เกิน 

- กรณีโครงการรถไฟความเร็วสูงมีการประมาณการว่าขาดทุนตลอดระยะเวลาที่ ได้รับ 
การส่งเสริม ท าให้เหลือแต่ตัวอากรเครื่องจักรที่ประมาณการไว้เป็น จ านวน ๖๐๐ ล้านบาท  

- เมื่อพิจารณาโครงการย้อนหลัง ๓ ปี ที่ผ่านมา โครงการที่ BOI ส่งเสริมไปมีการด าเนินการจริง
ร้อยละ ๙๐  

- กรณีโครงการรถไฟความเร็วสูงมีการยื่นขอมาในปี ๒๕๖๒ แต่มีการยื่นขอผ่อนผันตลอดมา
จนถึงในปี ๒๕๖๕ จึงได้รับการอนุมัต ิและในปี ๒๕๖๗ ที่มีการยื่นค าขอใหม่ทาง BOI ยังมิได้ลงค าขอรับ 
เนื่องจาก มีการขอเอกสารเพ่ิมเติมไปเพ่ือขอความชัดเจนเกี่ ยวกับการแก้ไขสัญญามีความคืบหน้า
อย่างไร และมีแนวโน้มที่จะแก้ไขเสร็จและมีแผนการด าเนินจะเริ่มด าเนินการได้เมื่อไหร่ ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ 
เหล่านี้ ทาง BOI ยังมิได้รับการตอบกลับมา จึงยังไม่เกิดการลงรับค าขอ 

- กรณี การส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวทาง BOI มีการส่งเสริมอุตสาหกรรม 
นี้มาอย่างยาวนานเกี่ยวกับการสร้างแหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจด้านศูนย์การประชุมและนิทรรศการ  
ล่าสุดได้มีการจัดมหกรรมกีฬา ท่องเที่ยว และดนตรี ส่วนใหญ่เป็นการอ านวยความสะดวกเป็นส่วนใหญ่ 
แต่มิได้ให้สิทธิทางด้านภาษีเงินได้ เพียงแต่ช่วยเรื่องการน าอุปกรณ์ มาจัดงานและน าบุคลากร  
ทีมงาน หรือศิลปินที่เข้ามาในประเทศไทย โดยใช้ VISA และ Work Permit ผ่านทาง BOI ได้ 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรณีโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ ๓ สนามบิน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 

การลงทุนไม่ควรด าเนินการต่อสัญญาอีกต่อไป 
- หาก Outward Foreign Direct Investment ของประเทศไทยไม่ ได้มีปัญหา เห็นว่า

หน่วยงานควรเน้นการดึงดูดการลงทุนมากกว่า เพื่อลดการใช้ทรัพยากร 
- พันธกิจของหน่วยงานที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น จากข้อมูลปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เห็นว่าท าให้ภารกิจ

ของหน่วยงานมีจ านวนมากเกินไป หน่วยงานควรพิจารณาว่า พันธกิจใดที่เหมาะสมกับหน่วยงาน  
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๒๖ 
 

และพันธกิจใดบ้างที่มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักด าเนินการอยู่แล้ว ทั้งนี้ เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ได้ถูกน าไปใช้เพ่ือตอบโจทย์เป้าหมายหลักของหน่วยงาน 

- ประเด็น EV ในมาตรการด้าน supply หน่วยงานควรค านึงถึงข้อมูลด้านแรงงานด้วย  
และจ าเป็นต้องมีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ 

- ขอทราบรายละเอียดกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ที่ระบุข้อมูลว่าขาด
งบประมาณอีก จ านวน ๕,๐๐๐ ล้านบาท สอบถามว่าเป็นอุตสาหกรรมชนิดใด 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายสุรเชษฐ์  ประวีณวงศ์วุฒิ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน เกี่ยวกับเอกสารประกอบ 

ค าชี้ แจง ค าขอ รายงานการประชุม หนั งสือแจ้งผลการพิจารณาในปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
และเอกสารประมาณมูลค่าที่หน่วยงานจะให้การสนับสนุนเอกชน และตารางการเปรียบเทียบ  
ช่องทางการใช้ของ ECC และ BOI  

๒. ขอเอกสารการประเมิน Tax Benefits ของ BOI ต่อโครงการรถไฟความเร็วสูงที่มีการขอใน
รอบที่ผ่านมา 

- นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล กรรมาธิการ ขอรายละเอียดมาตรการส่งเสริมของแต่ละ
อุตสาหกรรมทั้งหมดที่เป็น Tax Non-Tax เรื่องที่อยู่อาศัยของผู้รายได้น้อย เรื่องการลดฝุ่นละออง  
และเรื่อง Startup Matching Fund 

- นายวีระ  ธีระภัทรานนท์ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดและจ านวนโครงการที่เตรียมยื่น
ข้อเสนอภายในปี งบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ มีมูลค่าเงินที่ ให้สนับสนุน/คาดว่าจะให้สนับสนุน  
จ านวน ๒๓,๙๒๘ ล้านบาท 

- นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอข้อมูลจ านวนข้าราชการที่ประจ าอยู่ในกรุงเทพมหานคร ศูนย์ราชการ ต่างจังหวัด  

และต่างประเทศ  
๒.ขอข้อมูลยอดขอรับการลงทุน/มูลค่าลงทุนจริงที่ เกิดขึ้น/จ านวนรายแต่ละจังหวัด  

แต่ละอุตสาหกรรม และแต่ละขนาดที่ขอรับลงทุน ๓ ปีล่าสุด ขอให้กรอบรายละเอียดตาม Format  
ที่แนบมาพร้อมนี้https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HFt_fEJPnIONH2C98LkC6wmd 
8k3ZKHeN46iroDnAkKo/edit?usp=sharing 

๓. ขอข้อมูลจ านวนบุคลากรของ BOI ที่ รับผิดชอบภารกิจ Smart VISA, Long Term 
Resident Visa และจ านวน Visa ๒ ประเภทท่ีออกไป ๓ ปี ล่าสุด 

- รองศาสตราจารย์วีระยุทธ  กาญจน์ชูฉัตร กรรมาธิการ ขอรายละเอียดกระบวนการ  
การตัดสินใจในการใช้เงินจากกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถฯ รวมถึงระยะเวลาและการตัดสิน  
ของคณะกรรมการ 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๕๒ นาฬิกา 
 

กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวสิามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
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